

**THÁO GỠ NHỮNG ĐIỂM NGHỀ, HẠN CHẾ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/4, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo chủ trì phiên họp của Ủy ban về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Đây là phiên họp quan trọng nhằm tiếp tục kế hoạch, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục mầm non (GDMN); phát triển GDMN dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cơ sở giáo dục, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, đặt nền móng cho việc hình thành, phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo,

trong đó có GDMN. Nhờ đó, GDMN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới cơ sở GDMN phát triển rộng khắp đến tất cả các xã, phường, thôn, bản trên cả nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường. Hàng năm, có trên 5,3 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại hơn 15.000 trường mầm non và gần 16.000 cơ sở độc lập; toàn quốc có 56,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 82,2%... Việc thực hiện thành công mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đã tạo cơ chế, động lực thúc đẩy GDMN phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban và các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến, thảo luận sâu sắc trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng; đánh giá toàn diện về GDMN thời gian qua; những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đúc rút bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, trúng và đúng nhằm hiện thực hóa

các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển GDMN trong giai đoạn sắp tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cơ bản nhất trí với các báo cáo và ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu những ý kiến xác đáng, hoàn thiện và ban hành thông báo kết luận phiên họp.

Thủ tướng chỉ rõ, giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân. Với quan điểm xuyên suốt "con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển", "không ly sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần", "nguồn vốn quý nhất, yếu tố quyết định là con người", những năm qua, giáo dục và đào tạo đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp

quan trọng vào quá trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục và đào tạo nói chung, GDMN nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục; còn những khó khăn, thách thức trước mắt cần sự nỗ lực lớn để vượt qua. Thủ tướng nhấn mạnh: GDMN có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. GDMN là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản phù hợp về đổi mới, phát triển GDMN, trong đó nêu rõ căn cứ chính trị, pháp lý; đánh giá thực trạng hiện nay; đề xuất cơ chế, chính sách; làm rõ nội hàm đổi mới, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan. Thủ tướng cho rằng, đổi mới và phát triển GDMN phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, chính sách, pháp luật của Nhà nước,

phù hợp xu thế phát triển của thời đại, phù hợp với thực tiễn, hoàn cảnh đất nước trong bối cảnh hiện nay; tháo gỡ được các vướng mắc; đổi mới cách huy động nguồn lực, lấy hợp tác công - tư là chính.

Để giải quyết 3 điểm nghề, hạn chế của GDMN (nhân lực; cơ sở vật chất; tiếp cận chưa bình đẳng về GDMN, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...), Thủ tướng yêu cầu rà soát, có cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực cho GDMN, nhất là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng; vấn đề xã hội hóa, kêu gọi sự đóng góp của người dân; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong GDMN như vấn đề biên chế giáo viên...

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản, trên tinh thần cái gì đã chín, đã rõ, được thực hiện chứng minh là đúng, có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội.

**NGUYỄN THỜI**  
(tổng hợp)**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC...**

(Tiếp theo trang 1)

khách hàng thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải; giải pháp chuyển đổi số trong quản lý năng lượng...

Đối với việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho 741.344 khách hàng. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích trên nền tảng số, tạo thuận lợi tối đa trong giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng như ký hợp đồng điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt...

**CHUẨN BỊ TỐT CHO ĐIỆN TẬP...**

(Tiếp theo trang 1)



Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khảo sát địa điểm thực hành điện tập tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

neo đầu tàu thuyền; chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời nhân dân vào nơi tránh trú an toàn.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu về lực lượng, phương tiện, địa điểm, xây dựng văn kiện chỉ đạo, phương án hiệp đồng, phương pháp tổ chức thực hiện... bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, sát tình hình thực tiễn của địa phương.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

Quý II/2024, UBND thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung chỉ đạo công tác thi ngân sách; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; chỉ đạo hoàn thành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh theo đề án đã được phê duyệt; đề án thành lập các phường thuộc thành phố; tập trung triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành một số công trình chính trị, phát triển đô thị, tổ chức khởi công các công trình, dự án trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

**TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỒNG****Đạt giải thưởng phát triển văn hóa đọc**

Sáng ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VI, phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Trong 30 tập thể và cá nhân trên toàn quốc được trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VI, tỉnh Thái Bình vinh dự có Trường Tiểu học An Đồng (Quỳnh Phụ). Chú trọng phát triển văn hóa đọc, trong những năm qua, nhà trường đầu tư cơ sở vật chất công trình thi viện khang trang, hiện đại với gần 6.000 đầu sách các loại phục vụ tốt nhu cầu đọc và tra cứu của học sinh các khối lớp. Ngoài ra, công trình thi viện xanh đi vào hoạt động từ năm 2018 trên diện tích 500m<sup>2</sup> được bố trí 3 dãy nhà có thân thiện với môi trường và tủ sách lớp học, thư viện lưu động... đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh nhà trường đọc sách thường xuyên. Năm 2023, Trường Tiểu học An Đồng có 5 học sinh đạt giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc do Thư viện tỉnh tổ chức. Học sinh, giáo viên nhà trường thường xuyên tham gia các chương trình lan tỏa văn hóa đọc được tổ chức trên địa bàn tỉnh.



Học sinh đọc sách tại thư viện xanh của Trường Tiểu học An Đồng.

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VI được thực hiện theo quy chế mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2023. Điểm mới của quy chế là các tập thể, cá nhân có thời gian tổ chức, tham gia tổ chức hoặc đóng góp cho phát triển văn hóa đọc tối thiểu 3 năm liên tục và tổ chức được các mô hình hoạt động văn hóa đọc hiệu quả có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trường Tiểu học An Đồng là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt giải thưởng phát triển văn hóa đọc.

**TU ANH****HỘI NÔNG DÂN VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/4, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn

Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2030 với các nhiệm vụ chung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; vận động cán bộ, hội viên, nông dân thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp xuyên suốt các HTX để hỗ trợ nhau phát triển bền vững; thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giống mới, sản phẩm mới, ứng dụng khoa học công nghệ cao; hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản

phẩm; triển khai các chương trình hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp; tập trung triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát, phân biện xã hội những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất...

Đại biểu các ngành, hội đồng dân các huyện, thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm tăng cường các

hoạt động phối hợp, đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ nông dân.

Thông qua hội nghị góp phần thúc đẩy sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Liên minh HTX tỉnh trong việc thu hút hội viên, nông dân tham gia xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả; tham mưu, đề xuất chính sách phát triển kinh tế tập thể; kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX, hội viên, nông dân.

**NGUYỄN TRIỆU****HUNG HÀ****Tổng giá trị sản xuất quý I tăng 5,46%**

Chiều ngày 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà公布 giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm bứt phá vươn lên", trong quý I/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất quý

I/2024 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Toàn huyện đã kết nạp 40 đảng viên mới, công nhận chính thức 61 đảng viên. Cấp ủy huyện và cơ sở đã thực hiện 45 cuộc giám sát đối với 151 tổ chức đảng và 76 đảng viên; thi hành kỷ luật 9 đảng viên. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều

đổi mới. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung như: giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn; bố trí cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giải pháp thu ngân sách nhà nước; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại của công dân...

Quý II/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục thi công quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

**THANH THỦY**

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm.

**THÁI THUY****Triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình**

Sáng ngày 4/4, UBND huyện Thái Thụy làm việc với Công ty Cổ phần Điện khí LNG về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 15/12/2023. Dự án có các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Tập đoàn Tokyo Gas và Tập đoàn Kyuden của Nhật Bản. Quy mô dự án: Tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 269,43ha (phần diện tích đất liền khoảng 57,45ha; phần diện tích mặt

nước, trong đường triều kiệt khoảng 21,98ha; phần mặt biển, ngoài đường triều kiệt khoảng 190ha); công suất thiết kế gồm 2 tổ máy công suất 1.500MW. Vốn đầu tư của dự án 47.117 tỷ đồng, địa điểm thực hiện xã Thái Đô. Qua rà soát sơ bộ hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất có khoảng 2ha đất ở, 20ha đất lúa, 3ha rừng phòng hộ, 240ha đất giao thông, thủy lợi, đất nuôi trồng thủy sản.

Triển khai công tác GPMB, huyện Thái Thụy giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp chủ trì, cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ

tầng phối hợp với đại diện Công ty Cổ phần Điện khí LNG thực hiện; Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình thực hiện các bước trích lục, trích đo GPMB, cắm mốc thực địa để Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, UBND xã Thái Đô có cơ sở triển khai các bước GPMB theo quy định; UBND xã Thái Đô tiến hành rà soát trên địa bàn nguồn gốc đất, các công trình trên đất; Phòng Kinh tế - Hạ tầng đẩy nhanh quy hoạch khu tái định cư, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc chi tiết xã thôn Tân Tiến...

**NGUYỄN THẨM****TIỀN HẢI****Tháo gỡ khó khăn trong chống khai thác IUU**

Chiều ngày 4/4, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đến tháng 4/2024, trên địa bàn huyện Tiền Hải có 254 tàu khai thác hải sản đã được đăng ký trên phần mềm VnFishbase có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó 114 tàu khai thác vùng khơi và vùng lộng, 140 tàu khai thác vùng ven bờ. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU được ngành nông nghiệp chỉ ra, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của cảng cá, thực hiện giám sát sản lượng khai thác hải sản theo đúng quy trình; phân công, bố trí cán bộ thực hiện giám sát sản lượng trực tiếp bốc dỡ qua cảng, việc sắp xếp tàu thuyền cập cảng, rời cảng; cán bộ theo dõi, thu nhập ký khai thác thu mua; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học phục vụ công tác truy xuất, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng tại thực địa bảo đảm đúng quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp tổ chức trực, giám sát hoạt động tàu

cá qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm việc với các chủ tàu vi phạm ngắt kết nối VMS để xác minh nguyên nhân, nhắc nhở, ký cam kết không tái diễn.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số tàu khai thác sai vùng, mất kết nối VMS trên 10 ngày, tàu cá hết hạn hoặc chưa đăng kiểm vẫn tham gia khai thác trên biển...

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những tồn tại, khó khăn trong chống khai thác IUU, đề xuất giải pháp khắc phục. Để chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, thời gian tới, huyện Tiền Hải chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan, các xã có tàu khai thác hải sản hướng dẫn theo quy trình; phân công, bố trí cán bộ thực hiện giám sát sản lượng trực tiếp bốc dỡ qua cảng, việc sắp xếp tàu thuyền cập cảng, rời cảng; cán bộ theo dõi, thu nhập ký khai thác thu mua; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học phục vụ công tác truy xuất, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng tại thực địa bảo đảm đúng quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp tổ chức trực, giám sát hoạt động tàu

**MẠNH THẮNG - LƯU NGÂN****ĐÔNG HƯNG****Phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa**

Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đông Hưng, hiện nay trên đồng ruộng, bệnh đạo ôn hại lúa đã phát sinh, gây hại cục bộ trên các giống nhiễm. Tỷ lệ bệnh diện rộng rải rác, nơi cao 3 - 5%, cá biệt 10 - 15%. Diện tích có tỷ lệ bệnh cao, vết cấp tính nhiều tập trung trên giống nếp địa phương tại các xã: Chương Dương, Mê Linh.

Thời tiết những ngày qua thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, thu dọn cỏ bẹ hại gần nguồn bệnh. Ruộng bị bệnh cần giữ nước trong ruộng từ 2 - 3cm để công tác phòng, trừ

bệnh đạt hiệu quả cao; không phun các chất kích thích sinh trưởng, các dạng phân bón qua lá khi lúa đang bị bệnh.

Với phương châm phòng bệnh là chính, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kiểm tra phát hiện bệnh. Quan sát trên lúa nếu thấy các vết bệnh có hình chàm kim, hình thoi, màu xám tro tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% trở lên cần tranh thủ thời tiết khô ráo dùng thuốc hóa học để phòng, trừ. Trên các giống nhiễm bệnh như: nếp, TBR225, Q5 sau phun thuốc từ 5 - 7 ngày cần kiểm tra lại, nếu vết bệnh chưa khỏi tiếp tục phòng, trừ lại lần 2.

**NGÂN HUỖN**